

ฮาเล็ป'หวดสมราคาอัด'พลิสโคว่า'2เซตรวด คว่า แชมป์ศึก'เวิลด์ เทนนิส ไทยแลนด์2017'



การแข่งขันเทนนิสรายการพิเศษระดับโลก “อินเตอร์คอนติเนนตัล เวิลด์ เทนนิส ไทยแลนด์ แชมเปียนชิพ 2017” รอบชิงชนะเลิศ ที่เอสซีบี เซ็นเตอร์คอร์ท สนามเทนนิสทูล อารีน่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม เป็นการพบกันระหว่าง ซิโมน่า ฮาเล็ป มือ 1 ของโลกจากโรมาเนีย พบ แคโรลิน่า พลิสโคว่า มือ 4 ของโลกจาก สาธารณรัฐเช็ก

สถิติที่ผ่านมาจากสมาคมเทนนิสหิงอาชีพ (ดับเบิลยูทีเอ) เคยพบกัน 6 ครั้ง ปรากฏว่า ฮาเล็ปคว้าชัยถึง 5 ครั้ง และพลิสโคว่าชนะเพียงครั้งเดียว ซึ่งครั้งล่าสุดเจอกันในปีนี้เป็นการแข่งขันรายการระดับแกรนด์ สแลม “เฟรนช์ โอเพ่น 2017” รอบรองชนะเลิศ ที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ปรากฏว่า ฮาเล็ปเชือดชนะ 2-1 เซต 6-4, 3-6, 6-3 ทำให้แมตช์นี้ถือเป็นการรีแมตช์รอบตัดเชือกศึกเฟรนช์ โอเพ่น 2017

การแข่งขันปรากฏว่า ฮาเล็ป โขว์ฟอร์มแข็งแกร่งสมมือ 1 โลก หวดชนะ พลิสโคว่า 2-0 เซต โดยเซตแรกฮาเล็ปใช้ความเหนียวต่อกรกับพลิสโคว่า เกมแรกฮาเล็ปเบรกเสิร์ฟทันที แต่มาโดนเบรกคืนเกม 4 เสมอ 2-2 วันนี้ลูกเสิร์ฟของพลิสโคว่าไม่ค่อยทำงาน แถมมาเสียเองเยอะ โดนเบรกอีกในเกม 5 และ 7 ฮาเล็ปชนะไปก่อน 6-2

เซตสองฮาเล็ปยังเบรกเสิร์ฟเกมแรกได้อีก หลังจากนั้นรักษาเสิร์ฟกันมาได้จนถึงเกม 7 พลิสโคว่าตาม 3-4 เซตนี้มือ 4 ของโลกเล่นได้ดีขึ้น ลูกเสิร์ฟมีประสิทธิภาพมากขึ้น มาถึงเกม 8 ฮาเล็ปเก็บคะแนนจากการเสิร์ฟเอชถึง 3 ครั้งในเกมเดียว นำ 5-3 ก่อนจะเบรกเสิร์ฟพลิสโคว่าในเกม 9 ชนะไปอีก 6-3 และชนะ 2-0 เซต 6-2, 6-3 คว่าแชมป์ไปครอง

ฮาเล็ป กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจในการแข่งขันทั้งสองวัน และขอบคุณผู้จัดการแข่งขัน ดีใจมากที่คว้าแชมป์ครั้งนี้ เพราะหลายคนที่ได้แชมป์ที่นี้ส่วนมากจะประสบความสำเร็จในการแข่งขันออสเตรเลีย โอเพ่น

ขณะที่ พลิสโคว่า กล่าวว่า การได้มาแข่งขันครั้งนี้เป็นการเตรียมพร้อมที่ดีมากกว่าจะไปแข่งออสเตรเลีย โอเพ่น ตลอดหลายวันที่ผ่านมามีความสุขกับการอยู่ที่หัวหิน สิ่งที่ชอบที่สุด คือ การได้ตัดบาตร เพราะเป็นการได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ

ด้านรอบชิงอันดับ 3 โจฮันน่า คอนต้า มือ 9 ของโลกจากสหราชอาณาจักร หวดเอาชนะ เยเลน่า ออสตาเพนโก้ ดาวรุ่งวัย 20 ปี มือ 7 ของโลกจากลัตเวีย 2-0 เซต 6-3, 6-2 ทำให้คอนต้าคว้าอันดับ 3

สำหรับพิธีมอบรางวัลมี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานที่ปรึกษาสหพันธ์เทนนิสแห่งประเทศไทย (เอทีเอฟ) ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มอบรางวัลจรรยาบรรณจรรยาบรรณขนาด 16 นิ้ว ลายพิรุณทองสีแดง ให้กับฮาเล็ป และมอบรางวัลจรรยาบรรณจรรยาบรรณขนาด 14 นิ้ว ลายหยดน้ำ สีเหลือง ให้กับพลิสโคว่า รวมทั้งมอบภาพวาดที่ระลึกให้นักเทนนิสหญิงระดับโลกทั้ง 4 คนด้วย

นอกจากนั้น ยังมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์, นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน, น.ส.พรารพฐ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร ทรู อารีน่า หัวหิน, มร.ฟรอนซ์ ซีริลล์ ร็อดดิเกซ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน ตัวแทนจากอินเตอร์คอนติเนนตัล โสเทลส์ กรุ๊ป (ไอเอชจี)

น.ส.ต้องหทัย เพชรชาติ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด, นายปิยะเดช ทองสีมา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลนครธน และนายสุรพล อุทินทุ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบของที่ระลึก และถ่ายภาพให้กับนักเทนนิสทั้ง 4 คนด้วย